

Số: 30/HD-MTTQ-BTT

Quảng Trị, ngày 30 tháng 3 năm 2021

ĐẾN	Số:
	Ngày: 31/3/2021
Chuyên: Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh	
Ưu hồ sơ:	

HƯỚNG DẪN

**Tăng cường vận động các tôn giáo tham gia cuộc vận động
"Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"**

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" (gọi tắt là cuộc vận động) sau 05 năm thực hiện đã đạt nhiều kết quả tích cực, toàn tỉnh có 57/101 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, diện mạo nông thôn khởi sắc. Các tôn giáo trên địa bàn đã gắn bó đồng hành cùng dân tộc, "tốt đời, đẹp đạo" đã có nhiều việc làm cụ thể, tích cực tham gia thực hiện cuộc vận động với nhiều nội dung, hình thức và cách làm phong phú... Tuy nhiên, công tác vận động ở một số địa phương chưa rộng khắp, một số nơi chưa chú trọng tuyên truyền vận động các chức sắc, chức việc, nhà tu hành phát huy mặt tích cực, đẩy lùi tiêu cực, chưa phát huy tốt nguồn lực các tôn giáo; việc phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với các đoàn thể, tổ chức thành viên, với các cơ quan, tổ chức một số nơi chưa tốt.

Thực hiện hướng dẫn số 53/HD-MTTW-BTT ngày 24/02/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tăng cường vận động các tôn giáo tham gia cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh"; Để tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân tôn giáo tích cực tham gia thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện tốt các nội dung, biện pháp chủ yếu sau:

1. Tiếp tục vận động, hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo tham gia thực hiện tốt 05 nội dung của cuộc vận động gắn với việc thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch số 26-KH/ĐĐMT, ngày 10/10/2018 về tổ chức thực hiện Đề án "Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay" của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; kế hoạch số 585/KH-MTTQ-BTT ngày 26/6/2019 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tổ chức thực hiện Đề án "Tăng cường vận động đoàn kết tôn giáo ở nước ta hiện nay"; Kết luận số 02/KL-ĐCT ngày 29/12/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các giải pháp sau sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 02 về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác tôn giáo và Chương trình Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 2/3/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng

nông thôn mới, đô thị văn minh”; Kế hoạch số 60/KH-MTTQ-BTT ngày 9/03/2016 của Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong đó:

Đối với khu vực nông thôn: Các địa phương đang trong lộ trình xây dựng nông thôn mới chú trọng vận động các tổ chức, cá nhân tôn giáo cùng toàn dân tích cực tham gia thực hiện để đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Các địa phương đã đạt tiêu chí nông thôn mới, tuyên truyền về kết quả xây dựng nông thôn mới, nâng cao trách nhiệm của người dân trong duy trì, nâng cao chất lượng nông thôn mới. Tập trung vận động các tôn giáo tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông mới kiểu mẫu theo tiêu chí; cùng toàn dân tích cực tham gia các hoạt động trồng cây xanh bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp trong xây dựng nông thôn mới.

Đối với khu vực đô thị: Vận động các tổ chức, cơ sở, cá nhân tôn giáo giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị; chú trọng nội dung giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư; quan tâm xây dựng nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh, nhất là ở những địa phương có tiềm năng phát triển du lịch. Các địa phương đã xây dựng, ban hành tiêu chí và quy trình xét công nhận đô thị văn minh tiếp tục thực hiện theo quy định của địa phương.

2. Đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền vận động, cung cấp tài liệu, cung cấp thông tin, tập huấn các nội dung về cuộc vận động cho các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo. Hướng đến mục tiêu trong thời gian tới 100% các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo nắm được các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và hưởng ứng tham gia thực hiện cuộc vận động, trong đó chú trọng các nội dung sau: Giảm nghèo bền vững; tăng cường nếp sống văn minh; hỗ trợ nhà ở cho người nghèo và các đối tượng chính sách; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Phấn đấu đến hết năm 2025 có 100% các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo đều biết đến và hưởng ứng *Chương trình Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu*. Các cơ sở tôn giáo đều hưởng ứng xây dựng môi trường cơ sở thờ tự gắn với cộng đồng dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp.

3. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, lắng nghe và tiếp thu các góp ý, phản ánh, hiến kế của các chức sắc, chức việc, nhà tu hành trong thực hiện các giải pháp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng và thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh. Mời các chức sắc, chức việc, nhà tu hành có uy tín phối hợp tìm hiểu, tham gia ý kiến với MTTQ trong công tác giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao tại địa phương; triển khai các hoạt động giám sát theo chức năng của Mặt trận trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; giám sát việc thực hiện các quy hoạch trong xây dựng nông thôn mới. Triển khai đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ lấy ý kiến hài lòng của người dân trong đó có đồng bào các tôn giáo về kết quả xây dựng nông thôn mới. Thông báo

kết quả giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tạo đồng thuận và niềm tin của các tôn giáo vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giảm nghèo bền vững.

4. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân cùng cấp tham mưu Thường trực cấp ủy chỉ đạo rà soát, bổ sung các nội dung phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức tôn giáo với phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường cụ thể hóa các nội dung tham gia của tôn giáo cho phù hợp với yêu cầu. Vận động các cơ sở thờ tự tôn giáo tăng cường giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cơ sở tôn giáo văn hóa, văn minh. Phát huy vai trò của các tôn giáo trong giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan xanh - sạch - đẹp, nếp sống, tín ngưỡng, tôn giáo phù hợp với các giá trị đạo đức tốt đẹp, truyền thống văn hóa của dân tộc, không vi phạm pháp luật ở các cơ sở tôn giáo, các điểm du lịch, văn hóa tâm linh.

5. Trong tổ chức thực hiện cần quan tâm phát huy, xây dựng mô hình điểm, tổ chức tọa đàm, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình tốt, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tôn giáo có nhiều đóng góp tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố căn cứ hướng dẫn này triển khai cụ thể, phù hợp với đặc điểm và tình hình tôn giáo ở địa phương, định kỳ báo cáo kết quả về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban Phong trào); Email: Loan73mtqt@gmail.com).

Nơi nhận:

- BTTUBMTTQVN (b/c);
- Ban Tôn giáo UBMTTQVN (b/c);
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- BTTUBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- VPBCĐ xây dựng NTM tỉnh;
- Sở VHHT&DL; Sở TN &MT; Sở NN&PTNT;
- Ban Tôn giáo tỉnh;
- Công an tỉnh; Phòng PV02 CA tỉnh;
- UBMT các huyện, TX, TP (T/h);
- Các tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh (P/h);
- Các tổ chức tôn giáo (P/h);
- Lưu: VT, PT.



Lê Hồng Sơn